

Rotary
Club of Tongkah



IMAGINE
ROTARY

สโมสรโรตารีทุ่งคา

สารสโมสรโรตารีทุ่งคา ครั้งที่ 21

ปีโรตารี 2565-2566

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2566

ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน

ROTARY CLUB OF TONGKAH, D.3330



- 19:00 น. ลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหาร
- 20:00 น. เปิดประชุม โดย **นย.พีรพิชญ์ อ่องเจริญ**
- 20:05 น. แนะนำแขกเยี่ยมสโมสร โดย **รทร.ธวัชชัย ดงสวัสดิ์**
- 20:10 น. แจงข่าวสโมสร โดย **รทร.อภิวรรณ หวงธนะภักดิ์**
- 20:15 น. สนทนาโรตารี โดย **อน.สมบูรณ์ จิรายุส**
- 20:20 น. แนะนำวิทยากร โดย **รทร.ประวัต เลิศหล้า**
- 20:25 น. วิทยากรประจำสัปดาห์ โดย **คุณวีรวัฒน์ เลียนอุดม**
เรื่อง “The Next Big Things”
- 21:00 น. ขอบคุณวิทยากร โดย **รทร.วิญญู จองกิจธนา**
มอบประกาศเกียรติบัตร โดย **อน.มานะ รัตนยันธ์**
- ปิดประชุม

	จำนวน (ท่าน)	%
ผู้เข้าร่วมประชุม	21	59.52%
ประชุมทดแทน	4	
ลากิจ	0	
ลาป่วย	0	
ขาดประชุม	17	
รวมสมาชิก	42	100%

ลำดับ	ชื่อ-นามสกุล	ในนาม	หมายเหตุ
1	บพ.เกษมศักดิ์ สันติสานต์		วิทยากร
2	คุณนนทกฤษ อารงเกียรติกุล		แขกเยี่ยม
3	คุณกิตติพงษ์ จินตะเสวีวงศ์		แขกเยี่ยม



สนเทศโรตารี

อน.สุธา พานิชวงค์





“การปลุกไฟให้กับสมาชิก”

เราจะจุดประกายสมาชิกโรตารี ที่ดูเหมือนจะ “หมดไฟ” ให้กลับมาเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไร
วิธีการ คือ ต้องสร้างประสบการณ์ การเข้าร่วมในสโมสรให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเหมาะกับทุก ๆ คน นายก
สโมสรและคณะกรรมการบริหาร ต้องใส่ใจในรายละเอียด ตั้งแต่การเตรียมการประชุม, การแนะนำแขกเยี่ยม
สโมสร, การแจ้งข่าวสารของสโมสร อาจมีการนำเสนอโครงการกิจกรรมดี ๆ ของทางสโมสรที่มีกิจกรรม
ร่วมกับองค์กรภาครัฐ, ภาคเอกชน, ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมอื่น ๆ อยู่บนพื้นฐานของความต้องการ
ที่บ่งชี้ของโรตารี ในกรอบของ 6 Areas of Focus

ในการออกไปทำกิจกรรม ไม่เพียงแต่เราจะสนุกในการทำงาน เรายังจะเห็นผู้คนจำนวนมาก
ต้องการมาร่วมงานกับเรา เพราะเห็นเราทำ

ความต่อเนื่อง ไม่ได้หมายความว่าทำสิ่งเดิม ๆ ปีแล้วปีเล่า แต่หมายถึง กระบวนการก้าวไปข้างหน้า
อย่างต่อเนื่อง เมื่อจะทำเช่นนั้นได้ เราต้องหาโครงการ และริเริ่มกิจกรรมใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไป เพราะในช่วง
เวลาใดก็ตาม มันจะมีความต้องการ และการเรียกร้องที่แตกต่างกันเกิดขึ้นอยู่เสมอ



“การปลุกไฟให้กับสมาชิก”

สโมสรต้องเชื่อมั่นการใช้ทักษะของสมาชิก มากกว่าเพียงแค่เงินบริจาค และต้องยอมให้สมาชิกร่วมสร้างรูปแบบของสโมสรในอนาคต เราจะต้องดันให้พบวิถีทางที่เป็นตัวของตัวเอง ทำกิจกรรมในโครงการที่เหมาะสมสมาชิกสนุกในการทำงานร่วมกัน อันเป็นการเติมเชื้อไฟ ให้ลุกโชน กลับมามีพลังในการขับเคลื่อนสโมสรต่อไป



วิทยากร ประจำสัปดาห์

นพ.เกษมศักดิ์ สันติศานต์

หัวข้อ

“ทริปส่องนก”





“ทริปส่องนก”

ทุกครั้งที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว สิ่งหนึ่งที่เป็นเสน่ห์ในการไปทริปคือการถ่ายรูป ซึ่งการถ่ายรูปนั้นก็ถือเป็นกิจกรรมยอดฮิตของผู้คนมาช้านาน ยิ่งมีการพัฒนาติดต้นเกี่ยวกับกล้องถ่ายรูปมากขึ้นเท่าไร กิจกรรมนี้ก็ยิ่งมีความสนุกมากขึ้นเท่านั้น โดยเฉพาะการเก็บภาพระหว่างทาง การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน และสิ่งหนึ่งที่ทำให้การถ่ายรูปสนุก คือ การถ่ายรูปสัตว์ป่าต่าง ๆ เพราะสัตว์นั้นมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์อยู่ในตัว เป็นธรรมชาติ ไร้การปรุงแต่ง ซึ่งหากได้รับการถ่ายรูปออกมาดีแล้วนั้น ภาพที่ได้จะมีความสวยงามมีเสน่ห์อย่างยิ่ง สัตว์ที่กล่าวมานั้นยกตัวอย่างเช่น นก เป็นต้น เพราะนกนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างสร้างความสวยงามในตัวของมัน เช่น ขนหลากสี ท่วงท่าการยืน กางปีกตอนบิน และที่มีเสน่ห์กว่านั้นคือ เป็นสัตว์ที่พรางตัวได้ดีกับธรรมชาติ ฉะนั้น หากใครสามารถเก็บภาพนกใด ๆ ได้ ภาพที่มีความสวยงามทั้งมุมมอง และสีของนกเองนั้น จะทำให้ผู้ที่ถ่ายและผู้ได้ชม จะมีความสุขอย่างยิ่ง



“ทริปส่องนก”









นย.พีรพิชญ์ อ่องเจริญ พร้อมด้วยสมาชิกสโมสรโรตารีทุ่งดา เข้าร่วมงาน 32ND District 3310 Conference ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมอัสมาลากูน่าภูเก็ต

สโมสรโรตารีทุ่งคาจังหวัดภูเก็ต ภาค3330 ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2535 โดยมี นยก.สาธิต อัครวธีระ ผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นนายกก่อตั้งและได้รับสารตราตั้งจากโรตารีสากล เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2536 ในระยะเวลา 29 ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาคุณภาพของสโมสรจนเป็นที่ยอมรับและนำอุดมการณ์บริการ 4 แนวทางของโรตารีไปใช้อย่างกว้างขวาง

สมาชิกสโมสร และครอบครัวมีโอกาสทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน รวมทั้งการจัดการแข่งขันแรลลี่แฟมิลีโรตารีทุ่งคาติดต่อกันถึง 21 ครั้ง เพื่อหาทุนสำหรับไปใช้ในโครงการบำเพ็ญประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในด้านการยกระดับมาตรฐานจริยธรรมในธุรกิจและอาชีพนั้น สมาชิกของสโมสรโรตารีทุ่งคาได้รับการยอมรับจากแวดวงธุรกิจและราชการ สมาชิกหลายท่านได้รับเลือกเป็นผู้นำและกรรมการบริหารของสมาคมธุรกิจและวิชาชีพต่าง ๆ คณะผู้พิพากษาสมทบ คณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการทำงานของตำรวจ คณะกรรมการศาลเจ้า เป็นต้น

ด้านการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนในจังหวัด และระดับประเทศทั้งในภาวะปกติ และช่วงเกิดภัยพิบัติสึนามิ หรือน้ำท่วม สโมสรมีโครงการต่าง ๆ มากมาย อาทิ การสร้างจักษุคลินิกเคลื่อนที่น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในฐานะองค์อุปนายกสภาภาษาชาติไทย เพื่อออกให้บริการกับผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตาในถิ่นทุรกันดารประเทศ การจัดหาและบริหารจัดการแหล่งน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนและชุมชน การสร้างเรือประมงขนาดเล็กและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ประสบภัยพิบัติ สึนามิ การบูรณะวงเวียนสุริยเดช (วงเวียนน้ำพุ) ในเมืองภูเก็ต การอบรมอาชีพให้กับประชาชน เป็นต้น

ส่วนการส่งเสริมสันติภาพ มิตรภาพ และความเข้าใจระหว่างประเทศนั้น สโมสรโรตารีทุ่งคาได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยน (Youth Exchange) และกลุ่มศึกษาแลกเปลี่ยน (Group Study Exchange) ของโรตารีสากลมาโดยตลอด ปัจจุบันมีสโมสรโรตารีในจังหวัดภูเก็ตรวม 9 สโมสร คือ สโมสรโรตารีภูเก็ต สโมสรโรตารีทุ่งคา สโมสรโรตารีอันดามัน สโมสรโรตารีป่าตองบีช สโมสรโรตารีจังซีลอน สโมสรโรตารีภูเก็ตเซ้าท์ สโมสรโรตารีซีโนภูเก็ต สโมสรพรหมเทพภูเก็ต สโมสรเหมืองแร่ภูเก็ต และมีสโมสรโรตารีแรดที่วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต เป็นสโมสรโรตารีในอุปถัมภ์

คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีโรตารี 2565-2566	
ที่ปรึกษา	อน.นพ.ธรณิศ ตันติพิริยะกิจ
ที่ปรึกษา	อน.สมบูรณ์ จิรายุส
นายกสโมสร	นย.พีรพิชญ์ อ่องเจริญ
เลขานุการสโมสร	รทร.อัฐธรรณณ หวงธนะภักดิ์
เหรัญญิก	อน.ฤทธิ์ เทพบุตร
นายกผ่านพ้น	อน.อภิรักษ์ ศุภศิริ
นายกรับเลือก	นยล.ฤทธิ์พล เทพบุตร
อุปนายก1	อน.นพ.ชูเกียรติ ฉัตรดิกล
อุปนายก2	อน.พงศ์อนันต์ สุวรรณาคาร
อุปนายก3	อน.นาวิ ถิ่นสาคร
ปฎิคม	รทร.ธวัชชัย คงสวัสดิ์
ประธานฝ่ายบริหารจัดการสโมสร	อน.วิชัย จิตติศักดิ์วัตร

คณะกรรมการบริหารสโมสร ปีโรตารี 2565-2566

ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ	อน.นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ์
จัดหาวิทยากร	อน.ชริน ธำรงเกียรติกุล
ประธานฝ่ายมูลนิธิ	รทร.นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา
ผู้ช่วยประธานฝ่ายมูลนิธิ	อน.ชัยศักดิ์ โกยสมบุญรณ์
ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์	รทร.มานพ สุรชัย
ผู้ช่วยประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์	อน.มานะ รัตนยงค์
ประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ	รทร.อดิศักดิ์ ยอดแก้ว
ผู้ช่วยประธานฝ่ายภาพลักษณ์สาธารณะ	รทร.อดิชาติ ภัทรอนุชิตกุล
ประธานฝ่ายชนรุ่นใหม่	รทร.วิญญู จองกิจธนา
ผู้ช่วยประธานฝ่ายชนรุ่นใหม่	อน.วีระ หริจันทร์นวงค์
ประธานฝ่ายบริการอาชีพ	อน.บุญฤทธิ์ ต้นสกุล
ประธานฝ่ายบริการระหว่างประเทศ	อน.วิชัย พงศ์ชัยสิริกุล
ผู้ช่วยประธานฝ่ายบริการระหว่างประเทศ	อน.บุญสิน ลีลาวิชิตชัย